

NGHỊ QUYẾT
nhiệm vụ năm 2024

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề năm 2024 của Đảng bộ Trường là "Đổi mới tổ chức và tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường". Theo đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ

Tiếp tục giữ vững ổn định tình hình chính trị tư tưởng, trật tự an toàn trong Trường; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của viên chức-người lao động (VC-NLĐ) và người học; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc chấp hành tổ chức kỷ luật, kỷ cương của Trường, nghị quyết, quy định của cấp trên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tất cả các trình độ đào tạo; rà soát kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng đáp ứng điều kiện mở ngành/ chuyên ngành đào tạo các trình độ đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường công tác kiểm định chất lượng cấp chương trình; và thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng và kỷ cương trong tổ chức và quản lý đào tạo.

Tiếp tục triển khai và đổi mới trong hoạt động khoa học và công nghệ; tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các vùng miền khác đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình đã ký kết; tăng cường công tác đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường chuyển giao công nghệ; chuẩn bị các điều kiện để tham gia các chương trình của Bộ/Ngành về thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao Trường ĐHCT và thành lập các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ; tạo các sản phẩm mang thương hiệu Trường cho thương mại hóa.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi Trường ĐHCT thành Đại học Cần Thơ và thành lập 2 phân hiệu Trường ĐHCT tại tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang; chuẩn bị các điều kiện để tiếp tục thành lập các trường chuyên ngành.

Tạo bước chuyển tích cực trong nâng cao hiệu quản trị nhà trường thông qua chuyển đổi số tất các các lĩnh vực hoạt động của Trường; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHCT; xây dựng quy chế làm việc của các trường chuyên ngành và các quy chế, quy định quản lý khác.

Xây dựng kế hoạch triển khai tự chủ đại học và phương án thu chi ngân sách theo tiến trình điều chỉnh học phí; tiếp tục điều chỉnh học phí và thực hiện cải thiện thu nhập VC-NLĐ; thí điểm triển khai chi trả thu nhập tăng thêm theo KPI ở một số đơn vị; từng bước thí điểm phân giao tự chủ tài chính cho các đơn vị, trước hết là các trường chuyên ngành.

Tiếp tục đầu tư mới, cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất phục vụ cán bộ và người học; chỉnh trang lại khuôn viên của Trường theo hướng xanh, sạch đẹp và thân thiện môi trường.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2020-2025 và triển khai tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Tập trung công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "*Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập*".

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 1) Có 20% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%.
- 2) Có ít nhất 95% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- 3) Kết nạp 130 đảng viên.
- 4) Các đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- 5) Tuyển sinh đại học chính quy đạt ít nhất 90% chỉ tiêu; phấn đấu tỷ lệ sinh viên chính quy tốt nghiệp đúng tiến độ đạt ít nhất 80%.
- 6) Đội ngũ giảng viên có 58% là tiến sĩ (trừ giảng viên giảng dạy giáo dục quốc phòng, an ninh), ưu tiên tuyển dụng cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ và có ít nhất 15 giảng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư.
- 7) Thu nhập bình quân của viên chức tăng hơn năm 2023 và thu nhập của viên chức có trình độ thạc sĩ vượt 5 lần mức lương cơ sở.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

3.1. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

a) Công tác đào tạo và quản lý chất lượng

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; thích ứng, chuyển đổi và nâng cao hiệu quả đào tạo trực tuyến; phát triển mô hình đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp cho các trình độ; tập trung số hóa công tác quản lý đào tạo và quản lý chất lượng theo nội dung của Nghị quyết số 51-NQ/ĐU ngày 29/04/2021 của Đảng ủy “*về đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường Đại học Cần Thơ theo hướng đại học thông minh*”.

Rà soát, đánh giá và điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ hiện có; rà soát, sửa đổi, bổ sung kế hoạch mở ngành/chuyên ngành đào tạo đến năm 2030; thúc đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị và mở ngành/chuyên ngành đào tạo trong năm 2024 về báo chí, du lịch, sư phạm, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật ô tô, thiết kế vi mạch bán dẫn,... phục vụ nhu cầu cấp thiết nguồn nhân lực cho vùng ĐBSCL và quốc gia. Tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo các trình độ, đào tạo từ xa, liên thông, đào tạo ngắn hạn,... Phát triển mới các CTĐT quốc tế (tiếng Anh) và thu hút người học quốc tế.

Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy định về công tác tổ chức và quản lý đào tạo các trình độ theo các quy định mới của Nhà nước và bộ ngành trung ương, thực hiện phân quyền và trách nhiệm trong quản lý đào tạo và chất lượng theo định hướng mô hình Đại học Cần Thơ.

Xây dựng kế hoạch/phương án liên kết với các trường trung học phổ thông, nhất là ở ĐBSCL để giới thiệu, quảng bá về trường, các ngành/chuyên ngành đào tạo, qua đó thu hút nguồn tuyển sinh của Trường; tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học và sau đại học, phấn đấu đạt các chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt hàng năm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo.

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định các CTĐT mới nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển CTĐT.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong. Ban hành quy định rà soát, đánh giá và cải tiến CTĐT của Trường ĐHCT. Phát triển nhân lực làm công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. Soạn thảo và ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục đối với Trường và CTĐT theo yêu cầu của quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và CTĐT và hướng dẫn đánh giá chất lượng.

Triển khai tốt công tác lấy ý kiến các bên có liên quan về hoạt động đào tạo, về tình hình việc làm người học tốt nghiệp, về mở ngành, về các nội dung khác theo yêu cầu đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thực hiện các hoạt động đối sánh chất lượng CSGD và CTĐT, tăng cường đối sánh quốc tế, đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

Tham gia tích cực các hoạt động đảm bảo chất lượng với các tổ chức quốc tế và AUN-QA. Tham gia xếp hạng quốc tế của Trường.

Tổng kết Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 18/04/2013 của Đảng ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ và Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 30/05/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác tổ chức giảng dạy.

Lãnh đạo, xây dựng phương án thi tuyển đại học từ năm 2025 theo quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo.

b) Công tác nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ - hợp tác trong và ngoài nước

Xây dựng và công bố chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp (start-up và spin-off),... của Trường cho giai đoạn giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030. Xây dựng quy định về liên chính khoa học trong toàn trường. Xây dựng phương án sử dụng tối ưu nguồn kinh phí NCKH và xây dựng quỹ NCKH của trường.

Tổ chức sơ kết thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy về “*Đẩy mạnh công tác công bố khoa học và xuất bản quốc tế*”, nhất là các nội dung về công bố khoa học quốc tế giai đoạn 2021-2025, lộ trình tham gia Scopus của Tạp chí Đại học Cần Thơ về Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững (CTU Journal of Innovation and Sustainable Development). Thúc đẩy hoàn thành và triển khai hệ thống cửa hàng sách trực tuyến (ebook) Trường Đại học Cần Thơ.

Rà soát và cập nhật các quy chế/quy định, số hóa triệt để công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, và hợp tác trong và ngoài nước của Trường để nâng cao hiệu quản lý.

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Trường cho hoạt động nghiên cứu khoa học của VC-NLĐ và người học, đồng thời tăng cường các hoạt động nghiên cứu theo định hướng mục tiêu (đặt hàng) phục vụ phát triển trường và kinh tế xã hội vùng.

Tiếp tục hoạt động mở rộng hợp tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ với các tỉnh ĐBSCL và các địa phương ngoài ĐBSCL các lĩnh vực có thế mạnh; xây dựng và triển khai đề án liên kết doanh nghiệp cho hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp (start-up); tham gia với các Bộ/Ngành trong xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo và nông nghiệp công nghệ cao và phát triển doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off).

Triển khai các hoạt động sử dụng vốn kết dư Dự án Nâng cấp Trường ĐHTC; triển khai dự án hợp tác kỹ thuật giai đoạn tiếp theo (TC2); đồng thời khai thác tiềm

lực của dự án ODA để tìm kiếm các hợp tác/dự án/đề tài hợp tác trong và ngoài nước nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của dự án.

Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các thỏa thuận hợp tác (trong và ngoài nước) đã ký kết.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên, tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học dài hạn; Xúc tiến các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác quốc tế, ưu tiên liên kết đào tạo cho các lĩnh vực có nhu cầu cao.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến dự án quốc tế lớn dự trên thế mạnh của Trường, xu thế hợp tác trên thế giới và khu vực, lợi thế của Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 160-NQ/ĐU ngày 09/9/2022 của Đảng ủy *"Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng của Trường ĐHCT"*.

c) Công tác quản lý và phát triển cơ sở vật chất

Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành quy định về định mức thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác đào tạo.

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 205-NQ/ĐU ngày 22/5/2023 của Đảng ủy trường *"về quản lý, vận hành, phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị của Trường Đại học Cần Thơ"*.

Tiếp tục rà soát, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ của Trường,... tạo thêm sự thay đổi về điều kiện học tập của người học tại các nhà học, thư viện, phòng thực hành và thực tập.

Tăng cường kiểm tra, quản lý, mua sắm và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí trong sử dụng cơ sở vật chất; tổ chức công tác quản lý và khai thác cơ sở vật chất của dự án ODA có hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ.

Phát triển và thực hiện học liệu số để phục vụ người học của Trường và phát triển phương án "dịch vụ" học liệu số; thực hiện hệ thống thư viện theo mô hình tổ chức quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Tiếp tục triển khai công tác trang bị an toàn, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy; thực hiện nghiêm kỷ luật an toàn lao động cho người học và VC-NLĐ trong các phòng thí nghiệm; tập huấn nâng cao nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC; thực hiện công tác bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các nhà cao tầng.

Tích cực thực hiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất khu nhà ở của cán bộ giáo viên Trường ĐHCT.

Tổ chức Hội nghị công tác quản lý và đầu tư cơ sở vật chất năm 2023; kế hoạch năm 2024 và định hướng phát triển cơ sở vật chất của Trường cho giai đoạn trung hạn.

d) Công tác tài chính

Xây dựng mức học phí theo quy định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng trường theo hướng đảm bảo được năng lực tài chính cho tự chủ, cải thiện thu nhập của VC-NLĐ và tích lũy cho phát triển; xây dựng phương án thí điểm phân giao ngân sách cho các trường chuyên ngành.

Tiếp tục cải tiến công tác lập dự toán ngân sách hàng năm sát với thực tế, xây dựng các giải pháp phát triển nguồn thu; rà soát và điều chỉnh giá các hoạt động dịch vụ phù hợp với tình hình mới của Trường; và xây dựng giải pháp nâng cao thu nhập VC-NLĐ theo lộ trình tăng học phí.

Tăng cường tính chủ động của đơn vị trong tạo nguồn thu, góp phần tăng thu nhập cho VC-NLĐ tại đơn vị.

Cân đối nguồn lực tài chính để tiếp tục phát triển các trạm trại của Trường cho công tác thực tập, thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý và sử dụng ngân sách các đơn vị, nhất là ngân sách tham mưu đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí; và triển khai công tác kiểm toán tài chính hàng năm của Trường

Xây dựng phương án lương theo quy định mới về chính sách tiền lương bắt đầu thực hiện từ 01/7/2024.

e) Công tác sinh viên

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với sinh viên; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên; công tác cố vấn học tập; tăng cường công tác tư vấn tâm lý, sức khỏe cho học sinh, sinh viên tại Trạm y tế của Trường.

Tăng cường hoạt động khởi nghiệp, hoạt động ngày hội việc làm trong sinh viên; mở rộng quan hệ với cơ quan và doanh nghiệp đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ sinh viên theo đề án liên kết doanh nghiệp; đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác giao lưu quốc tế đối với sinh viên; khảo sát về mức độ “năng động” của sinh viên Trường.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường xây dựng ký túc xá an toàn về an ninh trật tự; và tiếp tục cải tiến công tác quản lý ký túc xá theo hướng phục vụ và nâng cao hiệu quả quản lý.

f) Công tác trọng tâm khác

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông của Nhà trường; triển khai và chuẩn bị cho công tác biên tập kỷ yếu cựu sinh viên thành đạt của Trường; nâng cao vai trò và tăng cường kết nối với các cựu sinh viên tạo sự liên kết, tài trợ đóng góp vào quá trình phát triển chung của Trường.

Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/ĐU ngày 29/04/2021 của Đảng ủy “*về đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển Trường Đại*

học Cần Thơ theo hướng đại học thông minh”, hoàn thiện công tác chuyển đổi số đối với công tác hành chính.

Triển khai các hoạt động sau “Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long - SDMD45” và xây dựng phương án cho tổ chức hội nghị/diễn đàn thường kỳ của Trường ĐHTC.

3.2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

a) Công tác Chính trị tư tưởng- An ninh trật tự

Tiếp tục duy trì ổn định chính trị tư tưởng, an ninh, trật tự an toàn trong Trường; tăng cường công tác nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội, nhất là thông tin trên mạng xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị làm công tác an ninh trật tự trong Trường; và kịp thời ngăn chặn việc phát tán thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và quy định của Nhà trường.

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản của Đảng cấp trên theo kế hoạch chung của Thành ủy bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; quán triệt và triển khai các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng bộ trường đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ để thực hiện tốt nhất chương trình đã đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) *"Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"* và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về *"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"* của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm. Quy định số 19-QĐ/TU ngày 07/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy *"Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị"* và Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy *"Về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao"*.

Tổng kết Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 04/06/2012 của Đảng ủy về *"Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên Trường ĐHTC"* và Quy định *"Chuẩn mực đạo đức của CBVC Trường ĐHTC trong việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh"*.

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hưởng ứng các hoạt động của các ngày lễ lớn và những sự kiện quan trọng của dân tộc trong năm.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hội thi về pháp luật; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; duy trì phong trào *"Nếp sống văn minh và Trường xanh – sạch – đẹp"*; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của VC-NLĐ và người học; xây dựng các mô hình dân vận khéo; thực hiện

công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn, quan liêu và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.

Đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên Trường; tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm các địa điểm dịch vụ; tăng cường công tác giữ gìn cảnh quan môi trường, thực hiện không gian “xanh, sạch, đẹp” và an toàn trong khuôn viên Trường.

b) Công tác Tổ chức - Cán bộ

Tiếp tục triển khai Chương trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) "*Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập*".

Thực hiện tự chủ của Trường theo lộ trình; hoàn thành đề án thành lập Phân hiệu Sóc Trăng và Hậu Giang và chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ tướng quyết định trong năm 2024.

Hoàn thành kế hoạch phát triển Trường đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của trường; xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường. Xem xét chủ trương thành lập Trung tâm về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và liên kết doanh nghiệp trên cơ sở chủ trương thành lập các trung tâm đơn chức năng trước đây; thành lập Ban nghiên cứu tái cấu trúc Trường hướng theo mô hình Đại học Đại học vùng;

Thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý các cấp theo nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện rà soát quy hoạch viên chức quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động Trường ĐHCT; xây dựng quy chế làm việc của các Trường chuyên ngành và các quy chế quản lý khác; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Trường. Rà soát và ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung (thay thế) Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Trường cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Trường; Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động cho phù hợp với quy định hiện hành.

Rà soát lại đề án vị trí việc làm; phân giao số lượng người làm việc cho từng đơn vị và chuyển đổi vị trí công tác theo danh mục đã được Hội đồng trường ban hành; thí điểm xây dựng quy định về đánh giá VC-NLĐ và trả thu nhập tăng thêm theo kết quả công việc (KPI).

Tiếp tục tạo điều kiện để đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ, nhất là đào tạo ở nước ngoài; tiếp tục đẩy mạnh công tác đăng ký xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 192-NQ/ĐU ngày 27/12/2022 của Đảng ủy trường “*về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Cần Thơ*”, đặc biệt xây dựng và ban hành phương án đào tạo nhân lực cho các ngành còn thiếu, các ngành đang định hướng phát triển và các ngành mới nổi đáp ứng nhu cầu xã hội.

c) Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Tiếp tục triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương đảng Khoá XIII về “*đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"*”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục kiện toàn việc sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 19-QĐi/TU và Quy định số 03-QĐi/TU của Thành ủy Cần Thơ, Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/06/2016 của Thành ủy Cần Thơ về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường ĐHTC trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có ít nhất 20% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ trường; nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, tăng cường công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và thực hiện tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, thực hiện xét chuyển đảng chính thức kịp thời, đúng thời hạn và thủ tục quy định; tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho VC-NLĐ và sinh viên; và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp; tổ chức nghiên cứu về thực trạng phấn đấu vào Đảng, giải pháp hạn chế xin ra Đảng và xóa tên đảng viên trong sinh viên; hỗ trợ các quy định về sinh hoạt Đảng trong sinh viên.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 theo hướng dẫn của Thành ủy Cần Thơ.

Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế làm của Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Triển khai thành lập mạng lưới cựu sinh viên Trường ĐHCCT xây dựng cơ cấu tổ chức của mạng lưới cấp Trường các cấp đơn vị, xây dựng điều lệ và chương trình hoạt động của mạng lưới theo từng cấp.

d) Công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; ban hành và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và giám sát thường xuyên; tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết và chỉ thị của Đảng ủy và công tác xây dựng tổ chức đảng.

Kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo thực hiện tiến trình phấn đấu của viên chức; kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng công tác sử dụng tài chính, tài sản, thiết bị trên quan điểm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhằm phục vụ công tác tự chủ toàn diện của Trường; và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) "*Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"*" gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" theo chủ đề năm 2024.

3.3 HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Tổ chức các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp chuyên đề, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng trường; thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường. Sơ kết giữa nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

3.4. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Lãnh đạo Công đoàn vận động VC-NLĐ tham gia và thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng ủy và Trường; thực hiện tốt các hoạt động thường niên theo chức năng và nhiệm vụ.

Chỉ đạo Công đoàn thường xuyên tiến hành giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với VC, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho VC-NLĐ; nắm bắt tâm tư và nguyện vọng VC-NLĐ đến lãnh đạo Trường; thực hiện các công tác thường niên của năm học 2023-2024; hướng dẫn tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe, thăm tặng quà cho nguyên lãnh đạo trường và cán bộ hưu trí có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi như 1/6, trung thu, xét học bổng tấm lòng vàng và trợ cấp khó khăn đầu năm học, xét khen thưởng; tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm như 8/3, 31/3, 28/6, 20/10, 20/11, 22/12,... Tổ chức về nguồn cho cán bộ công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho VC-NLĐ, các hội thảo, hội nghị liên quan đến công tác chuyên môn hỗ trợ cho cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu khoa học. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Cùng với Ban quản lý dự án nhà ở cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện hoàn thiện dự án. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Khối thi đua và Công đoàn GDVN phát động.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên; thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Đảng và Trường liên quan đến thanh niên và sinh viên nhất là rèn luyện về đạo đức, ý thức tổ chức và kỷ luật trong sinh viên; xây dựng môi trường học đường văn hóa, văn minh, thân thiện, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; vận động sinh viên không tham gia và chống các hành vi đưa thông tin sai trái trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên; tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên; tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào "*Sinh viên 5 tốt*", "*Hiến máu tình nguyện*"...

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm, rèn luyện kỹ năng sống, hội nhập quốc tế và phong trào khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên; tổ chức các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang và các trường bạn, giao lưu với sinh các trường trong và ngoài nước; phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tổ chức các hoạt động giáo dục về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam và thành lập Hội; làm

nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên Cựu chiến binh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và tham gia giám sát hoạt động của Trường..

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng có trách nhiệm triển khai, quán triệt Nghị quyết này đến VC-NLĐ và đảng viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực; mỗi quý tiến hành sơ kết đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho quý tiếp theo.

2. Các ban của Đảng ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể theo từng lĩnh vực công tác; thường xuyên giám sát, kiểm tra, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy kết quả thực hiện.

3. Lãnh đạo chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; phân công thành viên phụ trách từng lĩnh vực và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

4. Các tổ chức đoàn thể phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với nhiệm vụ của tổ chức mình nhằm tạo sự đồng thuận, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tế của Nhà trường.

5. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Nghị quyết này được triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy Cần Thơ (để báo cáo),
- Các Ban xây dựng Đảng của thành ủy (để báo cáo),
- Đ/c Trần Việt Trường (để báo cáo),
- BCH Đảng bộ trường, HĐT, BGH,
- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở, tổ chức đoàn thể,
- Các ban của Đảng ủy,
- Lưu: VP.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ



Nguyễn Thanh Phương